

นายกิตตินันท์ ทุมปัด. (2554) ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน
ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
การค้นคว้าอิสระ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันรัชต์ภาคย์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.มังกร ทองสุคติ ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 และเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียน จำแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งมี 4 ด้าน คือ คุณภาพผู้เรียน การเรียนการสอน การบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำนวน 100 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน โดยการเปิดตารางการประมาณค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ภาวิศาราศิริสุทธิและคณะ (2549: 172) เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อมั่น .930 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า t - test และค่าวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F - test ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงนำไปเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheff's Pos hoc Comparison)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ครูในโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำนวน 80 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย มีประสบการณ์ 27 ปีขึ้นไป
2. ด้านคุณภาพผู้เรียน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ ผู้เรียนมีความสนใจกิจกรรม กีฬา นันทนาการ

3. ด้าน การเรียนการสอน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม

4. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะผู้บริหารมีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน และมีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจน

5. ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะมีครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

6. เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพขอโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ เพศหญิงมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียนมากกว่าเพศชาย

7. เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05